

ศธ.เตรียมเสนอ ศบค.เปิดเรียนเด็กอนุบาล-ประถมก่อน

นำเสนอเมื่อ : 18 ม.ค. 2564

เสนอศบค.เปิดเรียนเด็กอนุบาล-ประถมก่อน

รมว.ศธ.เตรียม ชง ศบค.เปิดเรียนเฉพาะระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ก่อน
ยอมรับเรียนออนไลน์เด็กไม่ได้รับคุณภาพเท่าที่ควร ยัน เปิดเรียนตามกำหนดเดิม 1 ก.พ.

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยถึงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด-19 ที่มีการปิดสถานศึกษาในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดว่า
ตนเข้าใจดีว่าการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทาง
เพราะนักเรียนก็มีทั้งความพร้อมและไม่พร้อมตามอุปกรณ์ในการเรียน
อีกทั้งการเรียนออนไลน์อาจส่งผลให้เด็กมีเวลาว่างมากจนเกินไป
ดังนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูว่าจะมีวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียนได้อย่างไรบ้าง
ซึ่งรวมถึงการที่ตนได้เซ็นประกาศยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับป.6
และม.3 เนื่องจากการเรียนของเด็กในโรงเรียนไม่เต็มที่อย่างแน่นอนจึงไม่สามารถวัดผลอะไรได้ ทั้งนี้
ตนเข้าใจดีว่าการเรียนการสอนในช่วงโควิดจะต้องมีความยืดหยุ่น

“ขณะนี้หลายฝ่ายเห็นว่ารัฐบาลคุมการแพร่ระบาดของโรคในประเทศได้ดีพอสมควร
เพราะมีการติดเชื้อโควิดวันละ 150-200 ราย ส่วนใหญ่เป็นการแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งสามารถสอบสวนโรคได้
ดังนั้นจึงอยากเสนอให้มีการเปิดเรียนเฉพาะเด็กระดับปฐมวัยไปจนถึงประถมศึกษา ก่อน
เนื่องจากเด็กเล็กกลุ่มนี้มีความ” จำเป็นต้องเรียนในโรงเรียน และไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้มากขึ้น
ซึ่งผมเตรียมจะเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชุดเล็ก)
ให้เปิดเรียนเฉพาะเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวก่อน โดยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมกับ
ศธ.ในการตัดสินใจด้วย แต่ขณะนี้ยังยืนยันที่จะเปิดเรียนตามกำหนดเดิมคือวันที่ 1
ก.พ.แต่ทั้งนี้จะต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบก่อน เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน
อย่างไรก็ตามเมื่อสามารถเปิดเรียนในสถานศึกษาตามปกติได้ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสลับวันมาเรียน
การติดตั้งเจลล้างมือ” รมว.ศธ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564](#)

‘ณัฏฐพล’เตรียมชงศบค. เปิดเรียนก่อนชั้น‘อนุบาล-ประถม’

18 มกราคม 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
เปิดเผยถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ว่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ปิดสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงจำนวน 28 จังหวัด ถึงวันที่ 31 มกราคม นี้

ตนเข้าใจดีว่าการจัดการเรียนการสอนในเวลานี้ มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเกิดขึ้น ตนจึงได้เขียนประกาศ ศธ. ไม่นำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มาพิจารณาในการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โดยให้นักเรียนเข้าสอบตามความสมัครใจ และตนเข้าใจดีว่าการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 จะต้องมีความยืดหยุ่น

“ขณะนี้ข้อเรียกร้องมากกว่าเนื่องจากสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งแล้ว สามารถเปิดเรียนเฉพาะเด็กอนุบาล และประถมศึกษาได้หรือไม่ เพราะเด็กกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องเรียนในห้องเรียน เรื่องนี้ต้องร่วมกันตัดสินใจให้หลายๆภาคส่วน ผมเตรียมจะเสนอ ศบค.ชุดเล็ก แต่ขณะนี้ยังยืนยันที่จะเปิดเรียนตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ แต่จะต้องประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างรอบคอบก่อน ซึ่งวันนี้รัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีอยู่ เพราะมีการติดเชื้อโควิด-19 วันละ 150-200 รายอยู่ และส่วนใหญ่เป็นการแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่ม จึงสามารถสอบสวนโรคได้” นายณัฏฐพล กลาว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564](#)